



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

PSRU News

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ขอเชิญร่วมงานพิบูลบอลสเตเชียล
- ☞ บรรยายการการแนะนำตนเอง(คนบติ)
- ☞ มรทส.จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ฯ
- ☞ ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้ารับ การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักฯ

ฉบับที่ ๑๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอต้อนรับ อธิการบดี และ ๘๐๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ด้วยความยินดียิ่ง

วันนี้ ผศ.เล็ก แสงมีอานุกาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยทีมรองอธิการบดี ทั้ง ๖ ฝ่าย ได้เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานด้านนโยบายงานบุคคล, ด้านนโยบายและแผน, ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน, ด้านกิจการนักศึกษา, ด้านกิจการพิเศษ, ด้านวิเทศสัมพันธ์ และงานสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี อาคารศรีพิบูล ส่วนทะเลบกแก้ว ..มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง..

ขอเชิญผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน



พิบูลบอล'๕๒

วันเสาร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลบกแก้ว)

สนุกสนาน สิลาส ร่าเริง กับ....วงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์

และศิลปินรับเชิญมากมาย

ติดต่อสอบถามและจองบัตรได้ที่ อาคารโถงยิมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๑๕๖ หมู่ ๕ ถนนสายชุมพล อ.เมือง จ.พิบูลสงคราม ๖๘๐๐ โทร.๐๕๕-๒๓๖-๖๖๖

ปี๕๕๒

หน้าหนังสือฉบับนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิจัยฯ, ผอ.สำนักวิทยบริการฯ, ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ โดยเปิดรับสมัคร/เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการสรรหาภายในหกสัปดาห์ก่อนที่ผู้อำนวยการจะครบวาระ หรือหลังจากผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งภายใน สี่สัปดาห์แล้วแต่กรณี ขณะนี้ ได้เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครหรือเสนอชื่อ ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ด้วยตนเอง พร้อมแนบแบบประวัติ รูปถ่าย ๑ รูป ตั้งแต่ ๑๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กองบริหารงานบุคคล

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา สามารถแสดงแนวทางการบริหารหน่วยงานและแนะนำตนเองต่อประชาคมของมหาวิทยาลัยได้ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยสถานที่ และกำหนดเวลาของการแสดงแนวทางการบริหารหน่วยงานและแนะนำตนเอง ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณากลับกรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และพิจารณากลับกรองรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรพร้อมประวัติและข้อมูลทั้งหมดต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัย หรือตอบข้อซักถามจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาที่อยู่ นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการแจ้งนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้พิจารณาตีความและวินิจฉัย ต่อไป (น.ส.ภานาดา เนตรคง, น.ส.รัตนเกล้า ศรีทองอ่อน นศ.นิเทศศาสตร์ : ชาว)

- ๑ - ๗ ก.พ.๕๖ - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการ, ประกาศกำหนดการรับสมัคร/รับเสนอชื่อ
- ๑๐ - ๑๗ ก.พ.๕๖ - รับสมัคร/รับเสนอชื่อ ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ณ กองบริหารงานบุคคล
- ๒๐ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
- ๒๕ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำเนินการแนะนำตนเองและแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมฯ
- ๒๖ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณากลับกรองรายชื่อเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคน
- ๘ มี.ค.๕๖ - การประชุมสภามหาวิทยาลัย ๑.) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรองแล้ว โดยเรียงลำดับตัวอักษรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ๒.) บุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๑. เสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัย หรือตอบข้อซักถามจากสภามหาวิทยาลัย ๓.) สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๑. จำนวนหนึ่งคนเพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการ



ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๓ ระหว่าง วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ อาคารเรียนรวมและสำนักงานอธิการบดี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ/วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะนำผลงานวิจัยเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้ผลการวิจัยในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอีกด้วย

สำหรับรูปแบบของการสัมมนาฯ จะเป็นบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัยบนเวที เรื่องละ ๑๕ นาที และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่น่า สนใจทั้งสิ้น จึงขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มรพส. ส่วนวังจันทร์ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๔ - ๑๘๑๑

ขอเชิญหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ”

อ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. แจ้งว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐๕ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบ การจัดทำเว็บไซต์และการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของบุคลากรภายในโรงเรียน องค์กร และสำนักงาน จึงได้จัดอบรมด้วยโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop CS, Macromedia Flash และ SwishMAX พร้อมทั้งการนำไปโปรแกรมไปพัฒนางานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตกแต่งภาพ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการพัฒนาระบบงานบนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน องค์กร และสำนักงานมากที่สุด

สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลผู้สนใจจะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ <http://www.psu.ac.th> โดยสามารถเมิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๐๐ โทรสาร ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๐๑

บรรยากาศการแนะนำตนเอง และการแสดงแนวทางการบริหารคณะ



ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณะบดี ได้จัดให้มีการแนะนำตนเองและแสดงแนวทางการบริหารคณะ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะบดี ทั้ง ๖ คณะ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ได้แสดงแนวทางการบริหารคณะและแนะนำตนเอง (พร้อมทั้งตอบคำถาม) คณะไม่เกิน ๑๕ นาที โดยเรียงลำดับก่อนหลัง ด้วยวิธีการจับสลาก ซึ่งได้รับเกียรติจาก **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี** เป็นประธานเปิดงานให้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการฯ คณะอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก และเป็นกันเอง ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะบดีทุกท่าน ต่างมีความพร้อมในการแนะนำตนเองและแสดงแนวทางการบริหารคณะตนเองอย่างเต็มความสามารถ รวมไปถึงคณะอาจารย์และบุคลากรที่มาร่วมรับฟัง ต่างให้ความร่วมมือในการรับฟังอย่างตั้งใจ มีการปรึกษาหารือกันระหว่างคณะอาจารย์ พร้อมทั้งมีข้อซักถาม หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

และในวันนี้ (๓ ก.พ.) ของเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อ ได้แก่ คณาจารย์ประจำข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจำตามสัญญา ที่สังกัดคณะที่ดำเนินการสรรหาคณะบดี ไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยลงคะแนนเสนอชื่อของคณะที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อได้คณะหนึ่งชื่อ โดยให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องหน้ารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ที่ต้องการเสนอชื่อเท่านั้น หากไม่ต้องการลงคะแนนเสนอชื่อฯ ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องงดออกเสียง หากผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อทำเครื่องหมายอื่นใด นอกจากเครื่องหมายกากบาท ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาคณะบดี จะดำเนินการนับคะแนน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชวดี อาคารศรีพิบูล โดยผู้เข้ารับการสรรหารายใดได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนบุคลากรของคณะนั้นแล้ว จะไม่มีการนับคะแนนของบุคคลนั้นต่อไปอีก กรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้คะแนนถึงร้อยละสามสิบ คณะกรรมการสรรหาคณะบดี จะนำรายชื่อบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวนไม่เกินสามคนจากการนับคะแนนครั้งแรกมาดำเนินการให้บุคลากรของคณะลงคะแนนเสนอชื่อใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเกินร้อยละสามสิบ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร พร้อมประวัติและข้อมูลทั้งหมดต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และบุคคลดังกล่าวต้องแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะต่อสภามหาวิทยาลัย หรือตอบข้อซักถามจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน ตามเวลาและสถานที่ ดังกล่าว

ที่ปรึกษา : **ผศ.สมบัติ พรหมสม / บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธทพาทันท์**
 ภาพข่าว : **น.ศ.ภัทรพร แคนภา, น.ศ.คนกอร โพธิ์เคี้ยว นักศึกษานิเทศศาสตร์**